



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.)

ตามที่ได้มีการประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) และตำแหน่งลูกมือช่าง และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบตามวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ ตามเอกสารแนบท้าย ๒

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เว็บไซต์ [www.doa.go.th/seed](http://www.doa.go.th/seed) และ [www.doa.go.th](http://www.doa.go.th) (หน่วยงานสังกัดกรม ⇨ กอง สถาบัน สำนัก ศูนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) ⇨ กองการเจ้าหน้าที่ ⇨ ข้าราชการ)

ง) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

๔.๓ เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตหรืออาจไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉันทวรรณ

(นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรและตำแหน่ง ลูกมือช่าง (กวม.)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑๐๐๐๐๑	นายสุชิน	สุทน
๑๐๐๐๐๒	นายประวันวิทย์	แจ่มจัน
๑๐๐๐๐๓	นางสาวสายรุ้ง	นาคเชื้อ
๑๐๐๐๐๔	นางสาววิมลรัตน์	กล้าประสิทธิ์กุล
๑๐๐๐๐๕	นางสาวสุชาดา	ภัทรก่อเกิดบุญ
๑๐๐๐๐๖	นายอิทธิ	ชูพินิจ
๑๐๐๐๐๗	นายวีระเดช	แจ่มแจ่ม
๑๐๐๐๐๘	นายวสันต์	ชุ่นบวบ
๑๐๐๐๐๙	นางสาวรัตนา	นรินทร์

ตำแหน่งลูกมือช่าง

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑๐๐๐๐๑	นายศักดิ์นรินทร์	แสงอุทัย
๑๐๐๐๐๒	นายนพพงศ์	ครุฑเทียร
๑๐๐๐๐๓	นายวีระพงษ์	วิบุล
๑๐๐๐๐๔	นายพิสิษฐ์สรณ์	นิยมคุณ
๑๐๐๐๐๕	นายอิทธิ	ชูพินิจ
๑๐๐๐๐๖	นายชัยวัฒน์	จันทร์แดง
๑๐๐๐๐๗	นายสิทธิพล	ชูศรีทอง
๑๐๐๐๐๘	นายสุธรรม	ผุดเอียด
๑๐๐๐๐๙	นายพงษ์ศักดิ์	ใหม่ซ้อน

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรและตำแหน่งลูกมือช่าง (กวม.)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ห้องประชุม ๒๐๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ลำดับที่ ๑๐๐๐๐๑ - ๑๐๐๐๐๙
ตำแหน่งลูกมือช่าง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ห้องประชุม ๒๐๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ลำดับที่ ๑๐๐๐๐๑ - ๑๐๐๐๐๙